



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 729
Chủ nhật
Ngày 19 - 12 - 2021

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Điện lực Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 18/12, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (8/6/1966 - 8/6/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2). Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tới dự.

Ngày 8/6/1966, Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 18 thành lập Công ty Điện lực tỉnh. Thái Bình

là tỉnh đầu tiên thành lập công ty điện lực. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị là cung cấp điện ổn định, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không ngừng tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, Công ty Điện lực Thái Bình đã từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, thực hiện xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa tại các địa phương.

(Xem tiếp trang 8)
MẠNH THẮNG

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Sáng ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) và xã Tụ Tân (Vũ Thư). Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Hoàng Diệu, đến sáng ngày 18/12 trên địa bàn phường đã phát hiện 30 ca F0. Phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức bóc tách, thu dung, điều trị F0, truy vết được 605 F1, 1.042 F2; thực hiện phong tỏa 15 điểm dân cư với 16 hộ, 63 nhân khẩu thuộc 8 tổ dân phố. Phường đã tiến hành test nhanh cho toàn bộ học sinh Trường Tiểu học, phần lớn học sinh Trường THCS và người dân trong diện nguy cơ cao để nhanh chóng phát hiện F0 trong cộng đồng. Tiếp tục đẩy nhanh công tác truy vết các trường hợp F1, F2, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lan rộng.

Tại xã Tụ Tân đã phát hiện 9 ca F0. Địa phương khẩn trương khoanh vùng, dập dịch, truy vết được 111 F1, hơn 200 F2, phong tỏa thôn Phú Lễ 1 với hơn 200 hộ, trên 400 nhân khẩu.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phường Hoàng Diệu và xã Tụ Tân tiếp tục

triển khai hiệu quả các biện pháp trong khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Trong đó, phường Hoàng Diệu và thành phố Thái Bình cần đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm các điều kiện cho người dân trong khu vực phong tỏa. Có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng những phương án cao nhất, huy động các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; phân công công việc hiệu quả, khoa học, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ Covid-19 cộng đồng và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã Tụ Tân và huyện Vũ Thư phải tiến hành khoanh vùng và xét nghiệm, truy vết diện rộng, thật nhanh các trường hợp F1, F2. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động triển khai đồng bộ các lực lượng, tránh tâm lý chủ quan, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Kiểm tra, nắm chắc di biến động dân cư; thực hiện triệt để công tác khai báo y tế đối với những người về từ vùng có dịch để chủ động xét nghiệm, phòng ngừa. Quản lý chặt chẽ các trường hợp F1, F2; chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân dân, nhất là người già, nhiều bệnh lý nên, trẻ em từ 12 - 17 tuổi và các trường hợp nguy cơ cao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19.

TRỊNH CƯỜNG - TIẾN ĐẠT

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công điện số 11-CD/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung như sau:

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh với sự xuất hiện các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch ở mức độ cao; quán triệt Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Công điện số 10-CD/TU, ngày 13/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, toàn hệ

thống chính trị tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã tập trung cao, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đã cơ bản kiểm soát được tình hình, hạn chế tốc độ lây lan dịch bệnh và không để xảy ra các trường hợp tử vong do Covid-19.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, một số địa phương trong tỉnh có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng gây lo lắng trong Nhân dân và nguy cơ mất kiểm soát trên một số địa bàn,

(Xem tiếp trang 8)

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 - 19/12/2021)

Toàn quốc kháng chiến - khẳng định phẩm giá dân tộc

(nhandan.vn) 75 năm trước, đêm ngày 19/12/1946, với ý chí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề đứng dậy, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc.

Tiếng súng toàn quốc kháng chiến thể hiện sự tiếp nối truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc, mở đầu thiên anh hùng ca bất diệt của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định phẩm giá của dân tộc quyết chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước đã được hình thành và càng được khẳng định qua hành trình đấu tranh chống ngoại xâm, trở thành giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam.

Chưa đầy 1 tháng sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, đội quân viễn chinh Pháp đã nổ súng xâm lược Việt Nam hòng đưa dân ta trở lại vòng nô lệ. Để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập, tự do, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì các biện pháp hòa bình để tránh cuộc chiến tranh do thế lực thực dân hiếu chiến gây ra. Thay mặt quốc dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Với Pháp rất đơn giản, là Chính phủ buộc Pháp phải công nhận nền độc lập của nước ta. Được thế, về vấn đề khác cũng có thể giải quyết rất dễ dàng”^[1] và Người khẳng định: “Với dân chúng Pháp chịu thừa nhận quyền độc lập Việt Nam thì vẫn thân thiện và sẵn sàng bảo vệ sinh mạng và tài sản”^[2].

Trước hành động xâm lăng của quân đội thực dân, Đảng ta kêu gọi đồng bào miền Nam vững chắc tay súng, chiến đấu chống lại quân thù, mặt khác chúng ta sẵn sàng “Nếu có những người Pháp muốn qua đây điều đình một cách hòa bình..., thì điều kiện căn bản của cuộc điều đình ấy là người Pháp phải thừa nhận nền độc lập của Việt Nam, còn ngoài ra có thể thương lượng để dung hòa quyền lợi của hai bên... Nhưng phải nhắc lại rằng, điều kiện chính vẫn là họ phải thừa nhận nền độc lập của Việt Nam”^[3].

Ngược lại, thực dân Pháp không ngừng mở rộng phạm vi đánh chiếm ra Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đồng thời thương lượng với chính phủ Trùng Khánh để đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay thế quân Tưởng. Hiệp ước Pháp - Hoa được ký ngày 28/2/1946 đã không tính đến lợi ích của nhân dân Việt Nam. Với hiệp ước đó, giới cầm quyền Trùng Khánh đã mở đường cho quân Pháp đưa quân tràn ngập lãnh thổ Việt Nam.

Trước tình thế đó, Đảng ta chủ trương hòa để tiến, quyết định tạm thời hòa hoãn với Pháp. Thực hiện chủ trương này, tại các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị dùng khái niệm “tự do”, thay cho “độc lập”, “tự trị”. Đó có thể coi là sự nhân nhượng nhằm cho các cuộc đàm phán thoát khỏi sự bế tắc, để ngày 6/3/1946 Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp được ký kết. Theo đó, Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Việc thống nhất đất nước sẽ được quyết định bằng trưng cầu dân ý. Phía Việt Nam đồng ý để 15 nghìn quân Pháp vào thay thế quân Trung Hoa dân quốc. Quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam sau 5 năm, mỗi năm rút 1/5 quân số. Quân đội hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí. Hai bên sẽ mở cuộc đàm phán tại 1 trong 3 nơi là Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris.



Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12/1946.

Ảnh: Tư liệu

Tuy nhiên, với dã tâm xâm lược, Pháp luôn vi phạm các điều ước đã được ký kết. Thực chất, Pháp coi Hiệp định sơ bộ chỉ là hợp thức để đưa quân ra miền Bắc khỏi đối đầu với lực lượng vũ trang của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Còn phía ta, ký kết Hiệp định sơ bộ nhằm “hóa giải” Hiệp ước Pháp - Hoa, đồng thời đẩy nhanh quân Tưởng về nước, kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị thực lực và cũng là mong muốn tìm kiếm giải pháp để giữ hòa bình, giữ nền độc lập, tự do. Do vậy, các cuộc đàm phán ở Đà Lạt và Fontainebleau đều thất bại bởi Pháp vẫn không chấp nhận quyền thống nhất và độc lập của Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian đang diễn ra đàm phán tại Fontainebleau, Pháp đã tiến hành hàng loạt hành động xâm hại đến chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam. Điển hình là Pháp cho ra đời cái gọi là “Chính phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị” (1/6/1946), tiến công lấn chiếm toàn bộ Tây Nguyên và xúc tiến lập “Xứ Tây Kỳ tự trị” (22/6/1946); âm mưu gây hấn ở Hà Nội, tạo cơ phát động chiến tranh (tháng 7/1946); tổ chức “Hội nghị trừ bị và nghiên cứu quy chế liên bang” tại Đà Lạt với thành phần là những kẻ thân Pháp ở Nam Kỳ, Trung Kỳ, Tây Nguyên, Lào và Campuchia (1/8/1946),...

Những hành động kể trên và thái độ thực dân của Pháp trên bàn đàm phán là điều mà Việt Nam không thể chấp nhận được. Không nhân nhượng Pháp trong các nội dung đàm phán ở Fontainebleau cho thấy tính nguyên tắc, thể hiện phẩm giá quyết giữ độc lập tự do của Việt Nam. Cuộc đàm phán tan vỡ, nguy cơ của một cuộc chiến tranh trên quy mô cả nước đến gần. Để có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến và tỏ rõ thiện chí của Việt Nam, ngày 14/9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với Bộ trưởng Marius Moutet, đại diện Chính phủ Pháp bản Thỏa hiệp tạm thời (Modus vivendi), thường gọi là Tạm ước 14/9 với 11 điều khoản, trong đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp tục nhân nhượng Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa; hai bên cùng ngừng bắn ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thả tù chính trị, tù binh và thực thi các quyền tự do, dân chủ ở những vùng đất này và sẽ tiếp tục quá trình đàm phán Việt - Pháp từ tháng 1/1947. Đây là biện pháp mang tính tình thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn, tránh sự đổ vỡ hoàn toàn của Hội nghị Fontainebleau để cho chúng

ta có thêm thời gian củng cố lực lượng. Đồng thời, cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội đàm phán tránh chiến tranh. Nhưng đây cũng “là một bước nhân nhượng cuối cùng. Nhân nhượng nữa và phạm đến chủ quyền đất nước, là hại quyền lợi cao trọng của dân tộc”^[4].

Tuy vậy, trái với thiện chí của Việt Nam, Pháp vẫn làm nger và tăng cường khiêu khích. Những ngày cuối năm 1946, tình hình trở nên hết sức căng thẳng. 0 giờ ngày 30/10/1946, thực dân Pháp không chịu ngừng bắn ở miền Nam theo quy định trong Tạm ước. Ngày 20/11, chúng nổ súng đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn - 2 cửa ngõ đường thủy và đường bộ quan trọng của nước ta. Chính thức công khai dùng sức mạnh quân sự để thôn tính Việt Nam. Mọi nỗ lực tìm kiếm cơ hội để giữ vững độc lập, tự do bằng biện pháp hòa bình đã bị chặn đứng.

Trải qua hàng nghìn năm chiến đấu vì độc lập, tự do, hơn 80 năm chống lại sự xâm chiếm của thực dân Pháp, với phẩm giá của dân tộc quyết hy sinh tất cả để giữ vững nền độc lập cho dân tộc, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam mong muốn đất nước được hòa bình, Tổ quốc được độc lập, dân tộc được tự do. Nhưng thực dân Pháp đã không cho chúng ta được hưởng quyền mặc nhiên đó mà ngày càng leo thang, tỏ rõ ý đồ dùng sức mạnh quân sự để tái xâm lược nước ta.

Tại Hà Nội, từ ngày 15/12/1946, quân Pháp liên tiếp các hành động gây hấn như đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, chiếm cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính. Ngày 17/12 cho xe phá các công sự của ta ở phố Lò Đúc, gây ra vụ tàn sát nhiều đồng bào ta ở phố Hàng Bún và Yên Ninh, gây xung đột đổ máu ở cầu Long Biên, khu Cửa Đông. Ngày 18/12, tướng Morlière - chỉ huy quân Pháp ở Bắc Bộ 3 lần gửi tới hậu thư đòi chiếm đóng Sở Tài chính, đòi ta phải phá bỏ mọi công sự chướng ngại trên các đường phố, giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát an ninh trật tự ở Thủ đô, tuyên bố nếu các yêu cầu trên không được Chính phủ Việt Nam chấp nhận thì chậm nhất vào sáng 20/12 sẽ hành động. “Việt Nam bị đặt trước 2 con đường: Một là khoanh tay cúi đầu trở thành nô lệ; Hai là đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập”^[5]. Với phẩm giá của một dân tộc được tôi rèn qua hàng nghìn năm đấu tranh bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc,

đêm ngày 19/12/1946, toàn thể nhân dân ta đã đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với “biết bao uất hận, nổ thành sức mạnh xung thiên”^[6], “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”^[7].

Winston Churchill, Thủ tướng Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai, người lãnh đạo nước Anh cùng phe Đồng minh chống phát xít đã nói: “Những người quỳ xuống để có hòa bình sẽ nhận lấy sự nhục nhã và chiến tranh”^[8], nhân dân Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách để tránh chiến tranh, giữ độc lập, tự do cho dân tộc; nhưng chúng ta không tìm kiếm bằng sự “quỳ xuống” mà bằng tư thế của nước có chủ quyền, với nguyên tắc: phía Pháp phải tôn trọng độc lập, tự do; phía Việt Nam bảo đảm quyền lợi cho Pháp một cách bình đẳng. Và khi đã đến bước nhân nhượng cuối cùng, với phẩm giá của một dân tộc anh hùng, quyết hy sinh vì lợi ích đất nước, nhân dân ta đã bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp với niềm tin tất thắng. Đó là hành động bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc Việt Nam, giữ gìn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Philippe Devillers, nhà sử học người Pháp đã nhận định: “Trong khi máy bay, xe tăng và binh lính Pháp ùn ùn kéo đến Việt Nam để chuẩn bị xâm lược thì chỉ có một dân tộc cam chịu để mình bị cắt cổ, chỉ có một dân tộc uxor hèn, thực sự phản bội dân tộc mình mới không hành động gì để chống lại”^[9]. Dân tộc Việt Nam không uxor hèn, với phẩm giá của mình, nhân dân Việt Nam đã chuẩn bị mọi mặt để cầm súng chiến đấu và giành chiến thắng. Lịch sử đã chứng minh: Toàn quốc kháng chiến - sự khẳng định phẩm giá dân tộc Việt Nam.

Ngày 19/12/1946, quân và dân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ trong tương quan hết sức chênh lệch, một bên là quân đội nhà nghề, thiện chiến, có sự giúp sức của thế lực đế quốc, một bên là dân tộc ta vừa trải qua nạn đói kinh hoàng, quân đội mới hơn 2 năm thành lập, chính quyền cách mạng chưa được củng cố, đời sống nhân dân còn hết sức khó khăn... Nhưng với sức mạnh được xây nên bằng ý chí quyết tâm giữ vững độc lập, tự do, chúng ta đã chủ động bước vào cuộc kháng chiến với niềm tin tất thắng. “Dù phải gian lao kháng chiến, thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc chúng ta”. Tinh thần đó, ý chí đó là cội nguồn để chúng ta chiến đấu, giành chiến thắng, khẳng định phẩm giá của dân tộc, là động lực cho xây dựng đất nước hôm nay, để thực hiện thành công khát vọng hùng cường như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định.

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, (1945-1946), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.41.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, (1945-1946), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.49.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, (1945-1946), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.85, 86.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội 2001, tr.148.

[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, (1945-1946), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.536.

[6] Trường Chinh, Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Tập 2, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1976, tr.22.

[7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, (1945-1946), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.534.

[8] Benjamin F. Martin, France in 1938, Louisiana State University Press, 2006, tr.219.

[9] Philippe Devillers, Cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Tạp chí Quốc tế, Paris, tháng 2/1949, tr.37, 38.

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ NĂM (31/12/1966 - 31/12/2021)

Khắc sâu tình cảm của nhân dân Thái Bình với Bác Hồ kính yêu

■ ANH ĐÀO

Sau hơn nửa tháng phát động, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần khắc sâu tình cảm của nhân dân Thái Bình với Bác Hồ kính yêu.

Là người tích cực hưởng ứng cuộc thi ngay từ những ngày đầu và đạt giải nhất đợt 1 cuộc thi, chị Lương Thị Phương Anh, nhân viên Kho bạc Nhà nước huyện Vũ Thư chia sẻ: Đây là cuộc thi rất ý nghĩa bởi lúc sinh thời, trong tình yêu thương bao la của Bác đối với nhân dân Việt Nam, Người đã dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Tham gia cuộc thi cũng là dịp để tôi hiểu hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Bác, về tình cảm của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, từ đó thấy được trách nhiệm của cá nhân trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn để góp phần thực hiện lời căn dặn của Bác là làm cho Thái Bình trở thành



Đảng viên Chi bộ tổ 2, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tham gia cuộc thi qua smartphone.

một tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Tôi rất vui khi đạt giải trong một cuộc thi ý nghĩa như thế này và sẽ tích cực tham gia đợt thi tiếp theo.

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh phổ thông từ cấp tiểu học, THCS đến THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia. Em Vũ Thị Huyền Trang, lớp 5B, Trường Tiểu học An Khê (Quỳnh Phụ) cho biết: Trước đó em cũng tham gia một số cuộc thi tìm hiểu về Bác trên internet nên việc trả lời các câu hỏi cũng nhanh hơn và không gặp nhiều khó khăn. Tham gia cuộc thi em càng biết ơn Bác nhiều hơn, thấm nhuần hơn những lời dạy của Bác và tự hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho đất nước.

Để tạo sức lan tỏa cho cuộc thi, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi được các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, rộng khắp, cung cấp đầy đủ thông tin về cuộc thi và các tài liệu liên quan. Đồng thời, với hình thức phù hợp với nhiều đối tượng, có thể truy cập, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn thời gian, địa điểm, chỉ cần có các thiết bị di động kết nối internet... cuộc thi đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Sau 2 đợt thi đã có tổng số 254.200 lượt người tham gia dự thi, trong đó sinh viên, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chiếm 21,1%; học sinh phổ thông từ cấp tiểu học, THCS đến THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên chiếm 78,9%. Nhiều địa phương, đơn vị

có số lượt người tham gia cuộc thi đông, chiếm phổ điểm cao như thành phố Thái Bình, Đông Hưng, Vũ Thư... Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình cho biết: Để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng tham gia cuộc thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo, trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi trên Đài TTTT thành phố và đài truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội; chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi. Trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2021, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, cơ quan dành thời gian thảo luận để cán bộ, đảng viên tham gia dự thi.

Đồng chí Phạm Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để các thí sinh dự thi có thể thao tác được một cách thuận tiện, Trung tâm đã thiết lập hạ tầng, mở thêm băng thông nên từ đầu cuộc thi đến nay đường truyền tương đối ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Kết thúc mỗi đợt thi, phần mềm cuộc thi tự động đóng lại và kết quả được lưu ngay tại bộ phận thường trực cuộc thi, do đó bảo đảm được tính bảo mật, độ chính xác cao, sự khách quan cho công tác đánh giá, xét, trao giải.



Ông Nguyễn Thế Thống,
xã Chí Hòa (Hưng Hà)

Tôi thấy cuộc thi rất ý nghĩa, hấp dẫn với hình thức thi mới. Do tuổi cao nên tôi cũng gặp một số khó khăn nhất định nhưng nơi gương Bác “Tuổi cao chí càng cao” nên tôi cố gắng học hỏi, sau nhiều lần thi các thao tác thành thạo và nhanh hơn. Tôi tham gia cuộc thi để làm gương cho các con, các cháu và khích lệ mọi người ở địa phương tích cực tham gia. Tôi cho rằng đây là một cách tuyên truyền rất hiệu quả, phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay.



Em Đào Văn Khoa, Trường THPT
Đông Quan (Đông Hưng)

Mỗi lần vào thi, thứ tự các câu hỏi cũng như câu trả lời đều được đảo nên không gây nhầm chán cho người dự thi, điều này cũng đòi hỏi người thi phải thực sự nắm vững nội dung thì mới có thể trả lời chính xác các câu hỏi trong thời gian nhanh nhất. Một người có thể tham gia thi nhiều lần nên việc cung cấp mã sẽ giúp cho người thi không phải nhập lại thông tin nên tiết kiệm được thời gian, giúp việc trả lời câu hỏi nhanh hơn và cũng biết được mình đã vào thi bao nhiêu lần, mỗi lần thi trong thời gian bao lâu để từ đó đặt ra mục tiêu lần sau hoàn thành bài thi nhanh hơn.



“Mềm hóa” tuyên truyền về **XÂY DỰNG ĐẢNG**

■ ĐÀO QUYÊN

Những năm qua, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên Báo Thái Bình có nhiều đổi mới, nội dung tuyên truyền được “mềm hóa”, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần thiết thực đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Xác định tuyên truyền về xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, bên cạnh việc duy trì nền nếp chuyên mục xây dựng Đảng, chuyên mục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban biên tập Báo Thái Bình luôn trăn trở tìm giải pháp tổ chức tuyên truyền đúng, trúng, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng nhưng phải sinh động, hấp dẫn để thu hút bạn đọc. Hàng năm, Báo Thái Bình đều tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của tỉnh giúp cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhận thức đúng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tờ báo đảng địa phương, từ đó xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền. Cử phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Báo Thái Bình đã đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề “Báo đảng địa phương tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp”. Ngoài ra, Ban biên tập còn định hướng cho phóng viên khi viết về công tác xây dựng Đảng cần “mềm hóa” từ nội dung cho đến hình thức thể hiện, theo đó ngoài phản ánh đúng đường lối, quan điểm, định hướng, phóng viên cần chọn vấn đề tiêu biểu, cụ thể, nêu trúng vấn đề bạn đọc quan tâm; bài viết cần giản dị, dễ hiểu, khắc phục cách viết khô khan, nặng nề số liệu, báo cáo hóa, xa rời thực tế. Khuyến khích phóng viên bám sát thực tế cuộc sống, tăng cường về cơ sở, nắm bắt thông tin đa chiều, toàn diện. Khi viết về bất kỳ nghị quyết nào của cấp ủy cũng nên bắt đầu từ con người cụ thể, từ công việc cụ thể chứ không sao chép nghị quyết và đi sâu khai thác một nội dung nào đó, không ôm đồm nhiều vấn đề. Khuyến khích phóng viên tích cực sáng tạo các tác phẩm báo chí đa phương tiện tích hợp nhiều loại hình như: chữ viết, hình ảnh, âm thanh, biểu đồ, đồ họa thông tin... nhằm thu hút sự quan tâm của độc giả và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Với những giải pháp cụ thể, đến nay, những tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng trên Báo Thái Bình cơ bản không còn khô cứng, nặng nề báo cáo, thiếu sự hấp dẫn như trước mà gần gũi, mang đậm hơi thở của cuộc sống và hấp dẫn, thu hút độc giả. Ông Ngô Quang Đăng, báo cáo viên Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Là bạn đọc lâu năm của Báo Thái Bình, tôi thấy thời gian

**Đồng chí Nguyễn Văn Chính,
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải**



Tôi thấy các tác phẩm viết về xây dựng Đảng trên Báo Thái Bình thời gian qua mang đậm hơi thở cuộc sống, vì vậy các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh được cụ thể hóa dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi vào thực tế cuộc sống. Ngoài ra, các tác phẩm còn kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp để giải quyết những bất cập, bức xúc ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; đồng thời, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; giúp cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, kiên định và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

qua Báo có nhiều đổi mới về cả nội dung và hình thức, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền về xây dựng Đảng. Tôi rất ấn tượng với sự đổi mới trong cách tiếp cận và phản ánh vấn đề của đội ngũ phóng viên hiện nay. Tất cả đều xuất phát từ thực tiễn, từ con người, từ công việc cụ thể rồi khái quát lên, vì vậy mặc dù viết về công tác xây dựng Đảng song hầu hết các tác phẩm đều dễ tiếp cận, hấp dẫn, thu hút độc giả, hiệu quả tuyên truyền vì vậy cũng cao hơn.

Ngoài những đổi mới về cách thức thể hiện, nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên Báo Thái Bình thời gian qua đã phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức và

**Đồng chí Thiệu Nam Thái,
Bí thư Đảng ủy xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư)**



Hiện nay, Đảng ủy và đội ngũ bí thư chi bộ của địa phương đều được cấp Báo Thái Bình hàng ngày. Chúng tôi sử dụng Báo Thái Bình làm tài liệu sinh hoạt quan trọng, thường xuyên của cấp ủy và chi bộ. Tôi thấy thời gian qua Báo Thái Bình có nhiều sáng tạo trong tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt mà Báo phản ánh có sự lan tỏa sâu rộng, chúng tôi vẫn thường lấy đó làm minh chứng để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập và làm theo.

đạo đức gắn với các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án liên quan đến công tác xây dựng Đảng; nhiều loạt bài mang tính tổng kết, cung cấp lượng thông tin lớn, đồng bộ cho độc giả; một số đề tài được đội ngũ phóng viên tâm huyết đầu tư công sức và đã đạt giải Búa liềm vàng. Hầu hết các tác phẩm đã đi sâu vào thực tế cuộc sống, phổ biến các mô hình, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ; đồng thời, phản ánh trung thực những hạn chế, yếu kém cũng như những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của cấp ủy, tổ chức đảng; tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ tuyên truyền lớn như Đại hội Đảng các cấp, các cuộc thi, việc học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết do Tỉnh ủy tổ chức, Báo Thái Bình đều tổ chức những đợt tuyên truyền phản ánh đậm nét, đa dạng hình thức tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thời gian tới, Báo Thái Bình tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tế cuộc sống và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tiếp tục có những tác phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về xây dựng Đảng trong tình hình mới.



Báo Thái Bình ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.



Chọn tạo giống lúa mới “ĐAI CÁT TÌM VÀNG”

■ NGÂN HUYỀN

Nửa thế kỷ qua, với việc đầu tư bài bản, khoa học và định hướng tập trung phát triển các giống lúa thuần, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed trở thành doanh nghiệp sản xuất giống chất lượng cao hàng đầu Việt Nam, cung ứng trên 20% lượng giống lúa cho nông dân cả nước; riêng tại Thái Bình, các giống lúa của Thai Binh Seed chiếm trên 70% cơ cấu sản xuất.

Đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên của Thai Binh Seed, trách nhiệm trong công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Một giống lúa trước khi đưa tới cho nông dân sản xuất, phải trải qua quá trình khảo nghiệm, chọn lọc khắt khe, được ví như “đai cát tìm vàng”. Tiến sĩ Đặng Cao Cường, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu cây trồng Thai Binh Seed cho biết: Trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông

nghiệp thì giống là một yếu tố quan trọng quyết định năng suất, sản lượng. Với quy mô hơn 152ha, mỗi năm Viện nghiên cứu cây trồng Thai Binh Seed nghiên cứu, khảo nghiệm hàng nghìn giống lúa các loại. Đưa đến tay nông dân một giống lúa mới, chúng tôi mất từ 8 - 10 năm, có khi lâu hơn. Để chọn tạo giống lúa mới, từ nguồn vật liệu khởi đầu, căn cứ các tiêu chí nhất định, chúng tôi sẽ lựa chọn các dòng, giống thích hợp dùng làm vật liệu

cho lai tạo. Qua quá trình theo dõi, đánh giá sẽ lựa chọn các dòng triển vọng để thực hiện các bước khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm quốc gia. Bước cuối cùng trong quá trình chọn tạo giống là được công nhận, lưu hành, phóng thích giống ra sản xuất. Qua quá trình sản xuất các cấp giống từ siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, nguồn gen ban đầu của giống có thể bị lai tạo, do đó công tác chọn lọc, bồi dục, duy trì nguồn gen siêu nguyên chủng luôn

được Thai Binh Seed chú trọng. Chúng tôi luôn tự hào là một trong những đơn vị sản xuất, cung ứng giống lúa làm tốt khâu này để đưa đến tay nông dân những giống lúa chất lượng nhất.

Đến nay, Thai Binh Seed đã có 15 giống lúa bản quyền được công nhận giống quốc gia, trong đó có 11 giống do Công ty nghiên cứu, chọn tạo, 4 giống là sản phẩm hợp tác liên kết nghiên cứu với các viện, trường đại học trong và ngoài nước. Các giống lúa của Công ty qua nghiên cứu, chọn tạo đều cho năng suất, chất lượng cao, điển hình như giống lúa BC15, TBR279, TBR225, Đông A1... Bằng ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu, tiên tiến nhất, Thai Binh Seed đã đưa thành công các gen chống chịu sâu bệnh vào các giống lúa có năng suất cao hiện nay như: BC15 có gen kháng đạo ôn, TBR225 có gen kháng bạc lá, Bắc thơm 7 có gen kháng bạc lá, TBR97 có gen kháng bạc lá, rầy nâu... góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng, mùa vụ trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng nhiều điểm liên kết sản xuất trên cả nước với diện tích 7.000 - 8.000ha/năm, giúp nông dân tiêu thụ 25.000 - 30.000 tấn sản phẩm/năm, mang lại thu nhập cho các đơn vị liên kết 50 - 60 tỷ đồng/năm, trong đó nhiều hộ nông dân sản xuất giống lúa có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm. Ông Đỗ Văn Quý, Phó Giám đốc nhà máy chế biến hạt giống Vũ Chính, Thai Binh Seed cho biết: Riêng tại Thái Bình, mỗi năm Công ty liên kết với khoảng 70 HTX nông nghiệp sản xuất lúa giống. Để kiểm soát chất lượng lúa giống, chúng tôi cung cấp giống cho nông dân, xây dựng quy trình sản xuất, tập huấn đến nông dân đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Trước khi thu hoạch, cán bộ kỹ thuật sẽ kiểm tra độ thuần đồng ruộng, nếu bảo đảm các quy định mới thu mua làm giống.

Trên 10.000 tấn lúa giống các loại đã được Thai Binh Seed cung cấp ra thị trường phục vụ nông dân gieo cấy trong vụ xuân 2022. Với quy trình nghiên cứu, chọn lọc, sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, những sản phẩm lúa giống của Công ty hứa hẹn mang đến cho nông dân cả nước những mùa vàng bội thu.



Cán bộ Viện nghiên cứu cây trồng Thai Binh Seed soạn mẫu giống lúa.



ĂN GAN CÓ TỐT KHÔNG? ĂN GAN NHƯ THỂ NÀO CHO ĐÚNG?

■ *Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC*

1. Những điều nên biết về gan

- Dân gian có câu “Thương cho con ăn tiết, giết con cho ăn gan”. Điều đó cho thấy từ tiền cổ xa xưa dân ta đã khuyến cáo phải thận trọng khi ăn gan, vì gan là nội tạng, mà món ăn từ nội tạng đa phần là không tốt cho sức khỏe.

- Gan người ta còn dùng để làm món pa tê nhưng được chế biến theo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt.

- Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì gan lợn có giá trị dinh dưỡng cao bởi nó có nhiều chất đạm, sắt, vitamin nhóm B, các loại men tiêu hóa, tác dụng bổ mắt, tăng cường sức đề kháng, giúp sinh trưởng và phát triển ở trẻ em.

- Nghiên cứu khoa học y học cho thấy: trong 100g gan lợn chứa 21,3g protein, 25mg sắt, 8.700mcg vitamin A, vitamin B, D, acidfolic, nicotilic...

- Trong gan lợn chứa nhiều cholesterol và kim loại nặng. Mặc dù gan là bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng đừng quên tất cả thức ăn khi lợn ăn vào đều phải qua gan để thải độc. Trong quá trình thải độc, gan vô tình giữ lại nhiều chất độc hại tồn dư, như chất tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi, kim loại nặng...

- Gan là cơ quan chuyển hóa và thải trừ chất độc cho cơ thể nên gan cũng là nơi tập trung nhiều chất cặn bã, nhất là gan của những con lợn bệnh, lợn mắc chứng viêm gan thì càng chứa nhiều độc tố và vi rút gây bệnh.

- Gan lợn cũng là nơi trú ngụ của hàng loạt ký sinh trùng, có thể xâm nhập vào cơ thể gây bệnh nguy hiểm.

2. Ăn gan như thế nào cho đúng

a. Gan phải được nấu thật chín. Phải bảo đảm rằng gan chín kỹ thì vi trùng, vi rút và trứng giun, nang sán (nếu có) cũng đã bị tiêu diệt.

b. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo:

- Với bé ăn dặm, có thể cho trẻ ăn mỗi lần 30g gan, trẻ nên ăn 2 bữa gan trong

một tuần, vừa giúp thải độc, tăng cường vitamin A, tăng chiều cao, chống thiếu máu, cân đối axit amin, bổ sung chất dinh dưỡng.

- Người lớn mỗi tuần ăn 1 bữa gan xào sẽ rất tốt (khoảng 50 - 70g)

- Đối với phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều gan và các sản phẩm từ gan, bởi nó rất giàu vitamin A và có thể gây hại cho thai nhi, chỉ nên ăn 1 - 2 lần/tháng.

3. Kinh nghiệm chọn gan và chế biến gan

- Chọn miếng gan tươi hồng, cắt gan ra có máu tươi chảy ra từ miếng gan.

- Người miếng gan không có mùi hôi, không có mùi ôi thiu.

- Khi thái gan mà thấy có nhiều hạt trắng như hạt gạo trong gan thì đó chính là những nang sán, phải hủy bỏ ngay không được ăn. Luộc dao thớt bằng nước sôi, rửa kỹ tay nhiều lần bằng xà phòng.



HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như CTV Phạm Ngọc Yên (Kiến Xương); Trần Thị Bí, Thúy Mai, Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Trịnh Thị Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Nguyễn Hiệu (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Lại Thị Phượng (Hội Nông dân tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Thanh Huyền, Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Bích Hạnh (Đài TTTH thành phố); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Thanh Điệp, Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Vũ Trung (Đài TTTH Vũ Thư); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Trịnh Minh Thuyết (Thanh Hóa); Nguyễn Bá

Đức, Phạm Văn Cường (Quảng Nam); Lê Anh Phong, Nguyễn Ngọc Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Bùi Văn Hiền, Thế Thân (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Cao Thị Thơm, Phạm Đình Ân (Hà Nội); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Trương Quang Thứ (Nghệ An); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Võ Ngột (Ninh Bình); Trần Kỳ Duyên (Kiên Giang)...

Cộng tác với số báo xuân Nhâm Dần 2022, CTV Lê Anh Phong có thơ: “Trở một ngành xuân”, “Gửi mùa xuân”, “Tết quân dân”, “Lời quốc ca trên sóng biển sáng đầu năm”, “Lung trời chợ xuân”...; Nguyễn Ngọc Minh Anh có thơ: “Hương nắng”, “Bước xuân vui”, “Ngày xuân quê nội”...; Phạm Minh Giang có truyện ngắn “Có phải tại tôi”. Kỷ niệm ngày thành

lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, CTV Phạm Minh Giang có thơ thiếu nhi với quân đội nhân dân; Thế Thân có bài “Quân đội ta vĩ đại từ sơ khai”; Trần Kỳ Duyên có thơ “Người lính năm xưa”, “Đất nước tôi”...

Lĩnh vực an ninh trật tự, CTV Bình Vân có bài “Đau lòng án mạng vì mâu thuẫn nhỏ” và tin Công an huyện Hưng Hà khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tin, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng Trần Đình Cường đã nhận làm hồ sơ chế độ người khuyết tật và hồ sơ xin học tại Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật Thái Bình để lừa đảo 17 người chiếm đoạt số tiền 160.700.000 đồng. Phản ánh việc chi trả trợ cấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CTV Tô Phượng đưa tin huyện Đông Hưng có trên 17.500 lao động của 246 đơn vị được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giương đảng viên tiêu biểu, CTV Cao Bá Khoát có bài: “Niềm vui của người đảng viên cao tuổi đời, tuổi đảng” viết về cụ Tống Thị Tô, nguyên Phó Chủ tịch huyện Thụy

Anh, nay đã 90 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, là cựu chiến binh, đảng viên gương mẫu được nhiều người quý mến, kính trọng.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

ĐOÀN BINH CHẾ TRƯỜNG TRẬN

■ QUANG VIỆN

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi: Đất Long Hưng đã được các vua Trần coi là đất tổ, các quân dân vùng Long Hưng cũng được nhà Trần xem là con em thân thuộc đã được sung vào quân “Thiên Thuộc, Thiên Cương, Chương Thánh, Cung Thần bên trong”. Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng nói: “Quân số cốt phải tinh nhuệ, không cần nhiều, cứ xem như Bồ Kiên có hàng trăm vạn quân cũng không làm gì được”. Binh pháp của Hưng Đạo Đại vương đã chỉ rõ: “Lấy đoàn binh để chế trường trận, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh...”.



Cụm di tích đền, chùa Dâu, khu Dâu - Thị An, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) - địa bàn được xác định là nơi giao chiến ác liệt giữa quân đội nhà Trần với quân Nguyên Mông ở thế kỷ XIII.

Trong những năm chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên Mông đã có những cuộc diễn tập lớn như cuộc thao diễn thủy bộ năm 1283 và cuộc đại duyệt binh năm 1284. Chỉ huy quân đội, từ cấp quân trở lên đều là người tôn thất họ Trần. Các tướng chỉ huy tôn thất đều phải qua học tập quân sự ở giảng võ đường. Trần Quốc Tuấn đã soạn ra bộ “Bình thư yếu lược” để huấn luyện cho tướng sĩ. Học tập binh pháp là nhiệm vụ bắt buộc cho mọi tướng sĩ. Bộ “Bình thư yếu lược” này gồm 33 mục, là một bộ binh pháp rất có giá trị, nói nhiều về kinh nghiệm, những quy luật về tổ chức và thực hành các phương thức tác chiến trên các loại địa hình. Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi: “Bình Ngô năm thứ 15 (1246), mùa xuân, tháng hai định các quân. Chọn người khỏe mạnh sung làm quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần...”. Quân “Tinh Cương” là quân tuyển mộ những người trong làng Tinh Cương, phủ (lộ) Long Hưng do Thái úy Trần Nhật Hạo (Hiệu) làm thống lĩnh.

Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Nhà Trần rất chăm lo, chú trọng đội quân cấm vệ. Thống lĩnh các đội quân ấy là những vương hầu, quý tộc nhà Trần hoặc các tướng giỏi tin cậy. Tướng Phạm Ngũ Lão quản quân Thiên Thuộc, phủ Long Hưng “Kỷ Hợi (1269), lấy Phạm Ngũ Lão làm Thân vệ tướng quân kiêm quân quản Thiên Thuộc phủ Long Hưng”; Nguyễn Khoái quản quân Thánh Dực “Mậu Tý (1288), tháng 3 ngày mùng 8, quân Nguyên hội ở sông Bạch Đằng để đón thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ nhưng không gặp, Hưng Đạo Vương đem quân đánh, giặc thua to. Nguyễn Khoái đem quân Thánh

Hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình nhà Trần, ở Thăng Long và các vùng địch chiếm đóng, nhân dân ta thực hiện kế sách “thanh dã”, triệt nguồn lương thực tại chỗ của giặc. Vùng hậu cứ địch, các đội dân binh phối hợp chặt chẽ với một bộ phận phân tán tại chỗ của quân triều đình, ngày đêm liên tiếp đánh vào các căn cứ đóng quân và các đội đi cướp lương, gây cho địch nhiều tổn thất. Đặc biệt, quân và dân Thăng Long tiến công lực lượng vận chuyển lương thảo giữa đại bản doanh của địch với hậu cứ chiến lược của địch, tập kích các mục tiêu trong kinh thành và chặn đánh quân địch “sống” ra ngoài để càn quét và cướp lương thảo...

Dục nghĩa dũng đánh nhau với giặc, bắt được Bình Chương là Áo Lô Xích...”. Các nguồn khảo luận cho biết, hai lần xâm lược Đại Việt bị thất bại, chỉ huy quân Nguyên Mông cho là do chuẩn bị hậu cần không chu đáo nên khi tiến hành chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ ba (1288), Hoàng đế nước Nguyên là Hốt Tất Liệt đã cho chuẩn bị chiến tranh “chu đáo” hơn. Sử cũ chép, Hốt Tất Liệt hạ chiếu phát quân Mông Cổ và quân Hán ở ba tỉnh Giang Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng 7 vạn người, 500 chiến thuyền, cùng 7.000 binh ở Vân Nam, 1 vạn 5.000 lê binh ở bốn châu (Nhai, Quỳnh, Đạm, Vạn) và quân của các châu khác, đưa tổng số quân lên đến 30 vạn lại sai Vạn hộ Trương Văn Hổ chở 17 vạn thạch lương dưới sự tổng chỉ

huy của Trần Nam Vương Thoát Hoan đem quân tràn sang xâm lược nước ta. Đứng trước thế giặc quá mạnh, nhà Trần đã chuẩn bị khá chu đáo cả tinh thần lẫn lực lượng cho cuộc kháng chiến, “Bộ chỉ huy” kháng chiến nhà Trần đã chủ trương và dùng phục binh ngăn chặn cuộc tiến công của đại binh giặc càng lâu càng tốt đồng thời sử dụng kế sách “thanh dã” bỏ ngõ kinh thành tạm lui về miền đất Long Hưng chờ thời cơ tổng phản công chiến lược. Kế sách “thanh dã” chống lại các cuộc tiến công xâm lược quy mô lớn của vua chúa phong kiến phương Bắc bảo vệ thành công nền độc lập, tự do của dân tộc.

Xem lại sử sách, ba cuộc tiến quân xâm lược Đại Việt (1258, 1285 và 1288), quân

Nguyên Mông đều nhắm tới kinh thành Thăng Long làm mục tiêu chủ yếu. Chiếm được Thăng Long, quân Nguyên Mông vẫn không thể hoàn thành chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” và chúng cũng không diệt được đại quân ta, không bắt được vua Trần. Hốt Tất Liệt chủ quan với đội kỵ binh thiện chiến có sức đột kích nhanh và mạnh, chúng nghĩ chúng có thể đánh tan được đại quân nhà Trần như đã từng làm với những quốc gia bị chúng xâm lược trước đó ở châu Âu, Bắc Á và sát cạnh là nhà Tống (Trung Quốc). Quân Nguyên Mông hoàn toàn bị hăng hụt khi Thăng Long mà chúng chiếm được chỉ là một kinh thành trống rỗng không thấy bóng người, chỉ còn lại mấy tên sứ giả của nhà Nguyên bị trói nơi cửa khuyết. Kế sách “thanh dã” mà triều Trần tiến hành trong ba cuộc kháng chiến chống xâm lược ở thế kỷ XIII đã thể hiện thế mạnh cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện.

Sử cũ chép, xâm lược Đại Việt lần thứ nhất (năm 1258), quân Nguyên Mông chiếm được thành Thăng Long không khó khăn nhưng chỉ gặp cảnh “vườn không, nhà trống”, quân và dân nhà Trần không ngừng tiến hành những trận đánh ngày đêm tập kích và phục kích đồn trại giặc, đột nhập, đốt phá các kho lương, kho cỏ ngựa của giặc. Roi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, tướng giặc là Ngột Lương Hợp Thai không có cách gì hơn là định ngày lui quân. Biết giặc đã vào thế cùng quẫn, nhà Trần tận dụng thời cơ, tiến hành tổng phản công, đánh mạnh vào doanh trại giặc ở Đông Bộ Đầu và truy kích giặc trên đường rút chạy. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai (năm 1285), mặc dù nhà Trần đã lập nhiều phòng tuyến để ngăn giặc từ biên giới đến sông Vạn Kiếp, nhưng vì thế giặc quá mạnh nên không thể ngăn nổi và chúng chiếm Thăng Long lần thứ hai. Vận dụng bài học chống giặc trong cuộc kháng chiến lần trước, trước khi rời khỏi Thăng Long, triều đình nhà Trần đã cho tiêu hủy những cửa ải, lương thực không thể mang theo đồng thời viết lời kêu gọi ở khắp nơi kẻ chợ và thôn quê, chỉ rõ rằng “phàm các châu, huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến nên liêu chết mà đánh hoặc sức chống cự không nổi thì phải trốn vào trong rừng, không được đầu hàng...”. Khi chuyển sang mùa hạ, cái nóng làm cho quân lính phương Bắc quen lạnh phát sinh ốm đau, bệnh tật. Bằng cách rút lui chiến lược cùng kế “thanh dã” và sức mạnh kháng chiến của quân, dân, nhà Trần không những bảo toàn được lực lượng kháng chiến mà còn dẫn dắt địch vào thế cùng lực kiệt từ đó phản công chiến lược, tạo thời cơ để hương binh, lộ binh, dân binh Đại Việt phục kích, tiêu hao lực lượng địch.

Tháng 2/1288, chủ tướng giặc là Thoát Hoan liêu chết sai Ô Mã Nhi mở đường máu cho thuyền đón tải lương chi viện do Trương Văn Hổ chỉ huy ở vùng biển Đông Bắc (Quảng Ninh ngày nay) đồng thời rời đại bản doanh về Bắc Giang. Ra đến biển, Ô Mã Nhi rụng rời khi nhận được tin đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị thủy quân nhà Trần dưới sự chỉ huy của danh tướng Trần Khánh Dư, mất toàn bộ số lương thực, khí giới. Không thể kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt khi lương thảo nuôi quân đã bị cạn kiệt và thời tiết mùa hạ nóng ẩm khiến đạo quân vốn quen nơi xứ lạnh ốm đau kiệt quệ, tháng 4/1288 Thoát Hoan buộc phải cho rút quân về nước theo hai hướng thủy, bộ. Chớp thời cơ, quân và dân nhà Trần đồng loạt tổng phản công, thắng lớn quân địch ở Ai Nội Bàng và sông Bạch Đằng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ ba.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Điện lực Thái Bình; trao bức thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mang dòng chữ: “Đổi mới - Hội nhập và Phát triển” tặng Công ty.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân của Công ty Điện lực Thái Bình vì đã có thành tích trong quản lý vận hành, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành

tích Công ty Điện lực Thái Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Công ty tiếp tục tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát huy cao độ sức mạnh tập thể để người lao động tham gia xây dựng và quản lý đơn vị một cách tốt nhất; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, tiết kiệm, tìm ra các giải pháp cải tiến kỹ thuật để xây dựng hệ thống điện tin cậy, cung cấp điện ổn định, an toàn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt đáp ứng nguồn điện ổn định cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu kinh tế Thái Bình.



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Ảnh: THÀNH TÂM

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

nhất là trong thời gian tới, các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ có nhiều người từ các vùng có dịch trở về quê, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong tình tiềm ẩn ở mức độ rất cao.

Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1 - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Công điện số 10-CTĐ/TU, ngày 13/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm vừa kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, vừa bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; đặc biệt là bảo đảm cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2 - Các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, luôn thường trực ở mức độ cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân vừa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Y tế, vừa phù hợp với thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý dân cư, phát huy vai trò các tổ Covid-19 cộng đồng ở các thôn, tổ dân phố theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” kết hợp với tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 và cảnh giác đề phòng các nguồn lây nhiễm dịch; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người; chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh theo phương châm “4 tại chỗ” đáp ứng kịp thời việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc, thu dung, cách ly, sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là các trường hợp có triệu chứng bệnh nặng nhằm bảo vệ an toàn ở mức cao nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

3 - Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; tập trung rà soát điều kiện, năng lực và các phương án phòng chống dịch ở cơ sở và trong các doanh nghiệp; chú trọng phương án phòng, chống dịch cụ thể trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong từng trường hợp cụ thể, bảo đảm kịp thời và phát huy hiệu quả.

4 - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đi cơ sở, nắm tình hình và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

5 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch và tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Công điện này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 18/12

Thế giới: Tăng 90.897 ca mắc Covid-19 mới

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 18/12 số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 274 triệu ca, trong đó hơn 5,36 triệu người đã tử vong.

Trong ngày, thế giới tăng 90.897 ca mắc mới, số ca tử vong tăng 2.506 ca.

Việt Nam: Gần 7.900 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị

Ngày 18/12, cả nước ghi nhận 15.895 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước (tăng 668 ca so với ngày 17/12). Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.524.368 ca mắc Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 137,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, 1.645 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.097.163/1.524.368 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Số ca nặng đang điều trị là 7.895 ca.

Thái Bình: Ghi nhận 70 ca mắc Covid-19 mới

Ngày 18/12 ghi nhận 70 ca mắc Covid-19 mới, trong đó khu cách ly y tế 56 ca, 14 ca tại cộng đồng (huyện Vũ Thư 13 ca, huyện Đông Hưng 1 ca). Tính từ ngày 10/11/2021 đến nay, Thái Bình ghi nhận 1.875 ca mắc Covid-19.



Người dân khai báo y tế trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình.

Ảnh: NGUYỄN THOẠI

Tính đến 19 giờ ngày 18/12, toàn tỉnh có 2.166 trường hợp F1 và 1.863 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 30.074 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 543 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 812 trường hợp, trong đó 724 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 88 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến tối ngày 18/12, Thái Bình đã thực hiện tiêm 2.199.661 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 | 0227.3831.885

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 17/12/2021, Văn phòng công chứng Trần Thị Nhiều chuyển trụ sở đến số nhà 301 đường Long Hưng, khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình theo giấy phép số 18/TP-ĐKHKĐ-CC ngày 16/12/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.